

BTC LỄ HỘI CÀ PHÊ BMT LẦN THỨ 8
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIDEO CLIP
GIỚI THIỆU VỀ CÀ PHÊ BMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BTC

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2022

V/v tham gia và hỗ trợ truyền thông Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Có danh gửi kèm theo)

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột định kỳ 2 năm một lần; UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, từ ngày 10/3/2023 đến ngày 14/3/2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh.

Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột là một trong những hoạt động mới thuộc nội dung Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 được ban hành tại Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Cuộc thi có tên gọi: “Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột”, với chủ đề: “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 9/2022 - 01/2023. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành trao giải vào buổi Họp báo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả các tổ chức, đơn vị, cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đều được tham gia Cuộc thi. Việc tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột nhằm lựa chọn video clip xuất sắc nhất sử dụng trong công tác thông tin, truyền thông về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và trong các chương trình quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột trong nước và các kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá ra nước ngoài.

Để Cuộc thi đạt được kết quả đề ra, Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố quan tâm thông báo cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của cơ quan tham gia dự thi, đồng thời hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi để người dân trong và ngoài nước biết, hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần vào thành công của Cuộc thi nói riêng và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 nói chung.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải, cập nhật tại địa chỉ website: lehoicaphe.vn; Trang Fanpage Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột: <https://www.facebook.com/lehoicaphevn>.

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0914.179079; Email: duongpv67@gmail.com

Trân trọng cảm ơn! ./

(Có Thông cáo báo chí, Thẻ lệ Cuộc thi gửi kèm).

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BTC Lễ hội (b/c);
- Tiểu ban Truyền thông Lễ hội;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KGVX-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT
Trương Hoài Anh**